



บทความวินัยและคุณธรรม

การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมวด 6 ว่าด้วยเรื่องวินัยและการรักษาวินัยตามมาตรา 84 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หากเป็นกรณีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การทุจริตต่อหน้าที่ราชการนอกจากจะเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว อาจต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และอาจทำให้ข้าราชการต้องรับผิดทางอาญาอีกด้วย

ตัวอย่างคดีที่ ศาลมีคำพิพากษาคดีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หมายเลขดำ อ.2117/58 คดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 2 เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและอดีตรองคณบดีแพทยสภา ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซึ่งทำจัดการหรือรักษาทรัพย์สินใดๆใช้อำนาจในตำแหน่ง โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีเอารถหลวงและทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว

ข้อเท็จจริงคือ ระหว่างต้นเดือนมกราคม - 16 มกราคม 54 ขณะจำเลยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้ใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตสั่งให้เจ้าหน้าที่นำเก้าอี้ 100 ตัว พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ เครื่องถ่ายวิดีโอ 2 เครื่อง เครื่องเล่นวิดีโอ กล้องถ่ายรูป ผ้าเต็นท์หลายผืน รวมทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลอีก 4 คัน นำไปใช้ในงานวิวาห์บุตรสาว เพื่อใช้รับส่งผู้เข้าร่วมพิธีและขนย้ายอุปกรณ์ทั้งที่บ้านพักและที่โรงแรม ซึ่งทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของราชการ ต่อมาวันที่ 10 กันยายน 2556 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีความผิดการกระทำของจำเลยเป็นการใช้อำนาจโดยทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตัวสร้างความเสียหายแก่รัฐและคณะแพทยศาสตร์ ขอให้ศาลพิพากษาลงโทษตามความผิด ในเบื้องต้นจำเลยให้การปฏิเสธ แต่ต่อมาให้การรับสารภาพไม่สู้คดี



บทความวินัยและคุณธรรม

เป็นการเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย
ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษাপัตตานี เขต 2 www.pattani2.go.th และ

Facebook : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปัตตานี เขต 2



บทความวินัยและคุณธรรม

ศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานโจทก์ เห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการทุจริต ต่อตำแหน่งหน้าที่จริง ศาลพิพากษาจำคุก 5 ปี ปรับ 20,000 บาท ค่าให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์ในการ พิจารณาคดีจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยไว้ 2 ปี 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท อีกทั้งจำเลยสำนึกผิด ขดใช้ ค่าเสียหายคืนให้รัฐทันที ประกอบกับเป็นแพทย์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน จึงให้รอลงอาญามีกำหนด 2 ปี

คดีนี้เป็นตัวอย่างได้ดีสำหรับข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งข้าราชการควรที่จะต้องทราบถึงการ ทุจริตในบริบทของข้าราชการและกลไกทางกฎหมายที่นำมาใช้กับการทุจริต เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจถึง การกระทำทุจริต ผลแห่งการกระทำทุจริต ผลกระทบจากการทุจริต และผู้ที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับฐานความคิดและตระหนักถึงโทษของการกระทำทุจริต อันจะเป็นผลให้เกิดความเกรงกลัว ทำให้ไม่กล้าที่จะกระทำการทุจริตและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันมิให้ เกิดการทุจริต



บทความวินัยและคุณธรรม

เป็นการเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 www.pattani2.go.th และ Facebook : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพ.ป.ปัตตานี เขต 2